



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุยบุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๓๒-๖๘๑๑๐๘ ต่อ ๑๐๘

ที่ ปช ๐๐๓๓.๓๐๓.๑/พิเศษ

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลกุยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

ตามที่โรงพยาบาลกุยบุรี ได้จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการกระทำผิดวินัย และมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลกุยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และขออนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวศิริลักษณ์ สังข์แก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

วิภา กศ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรัชญา กลีบสุวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี




แบบรายงานผลการกำกับติดตามข้อร้องเรียนหรือพบผู้ผิดกฎหมายเกี่ยวกับกรรับสินบน
ตามมาตรการป้องกันกรรับสินบนพทรูปแบบ โรงพยาบาลกฤษบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ผู้กระทำความผิด ผู้ถูกร้องเรียน	การรับสินบน การให้และการรับ ของขวัญแก่ข้าราชการ	การรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การรับสินบน ในประเด็น การรับเงินบริจาคนและ ทรัพย์สินบริจาค	การทุจริตและการกระทำ ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ	การรับเงินหรือของแถม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผลการดำเนินงาน	
							อยู่ระหว่างกร ดำเนินงาน	ยุติเรื่อง
๑	ข้าราชการ	-	-	-	-	-	-	-
๒	พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-
๓	ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
๔	พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-
๕	ลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-

.....ผู้รายงาน

(นางสาวศิริลักษณ์ สังข์แก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
 สำนักงานปลัดสาธารณสุข
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
 สำหรับงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัน/เดือน/ปี : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ หัวข้อ : รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลกุยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือแนบเอกสาร) - รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลกุยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ Link ภายนอก : หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p> (นางสาวศิริลักษณ์ สังข์แก้ว) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p> (ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรัชญา กลีบสุวรรณ) ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p> (นางสาวพัฒนิตา เชื้อชาติ) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗</p>	